

MỪNG www.vncold.vn 16 TUỔI

Mừng Năm mới 2023, mừng www.vncold.vn 16 tuổi



Năm mới 2023 đến, mỗi bạn đọc thêm 1 tuổi và www.vncold.vn cũng thêm 1 tuổi.

Năm 2022 đã qua với những sự kiện, những biến động và www.vncold.vn vẫn luôn đồng hành cùng bạn đọc, vẫn luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn đọc về đập & các công trình thủy, về nguồn nước & những dòng sông, về môi trường và thiên tai,... ở trong nước và trên thế giới. Ngày *mở đầu năm dương lịch* **1/1/2023** đến với hành tinh chúng ta và được hân hoan chào đón khắp nơi nơi tuy không khỏi những lo âu, nhất là 'bóng ma Covid19' vẫn đang quanh quẩn, và cả những thăng thốt thoáng qua như lời bài hát nổi tiếng 'Happy New Year' mà ban nhạc ABBA đã gửi đến từ hơn 40 năm trước (mời xem chuyện bẽ bài hát này trong mục 'Chuyện song ngữ' của www.vncold.vn).

Riêng những người luôn gắn bó với www.vncold.vn, từ những thành viên của Ban Biên tập & Quản trị, các tác giả, các cộng tác viên và bạn đọc trong và ngoài nước còn có thêm niềm vui khi chứng kiến www.vncold.vn **thêm một tuổi nữa, bước vào tuổi 16**. Thấm thoát đã 16 năm trôi qua kể từ 0 giờ ngày 1/1/2007 phút www.vncold.vn lên mạng để đồng hành với bạn đọc trong & ngoài nước! Đến ngày đầu năm mới hôm nay 1/1/2023, đã có **gần 80 triệu lượt IP** truy cập của bạn đọc.

Tuy với số thành viên ít ỏi và kiêm nhiệm của Ban Biên tập & Quản trị, nhưng được sự hưởng ứng của đông đảo cộng tác viên, sự khích lệ của bạn đọc, và nhất là được

sự trợ giúp có hiệu quả của *Trung tâm Tin học - Đại học Thủy lợi* - . www.vncold.vn luôn xứng đáng là cơ quan truyền tải thông tin của **Hội Đập Lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam**, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giới thiệu những thành tựu khoa học & công nghệ mới và là một trong những website về kỹ thuật có uy tín cao và hoạt động hoàn toàn không vì lợi nhuận.



Ngày 1/1/2007, giây phút không thể quên, www.vncold.vn lên mạng



Và Thường trực BBT [www](http://www.vncold.vn) lúc này 1/1/2023 với các chuyên gia Nguyễn Hoài Nam (trái) và Nguyễn Tiến Đức (phải)

www.vncold.vn chân thành cảm ơn sự ủng hộ & cộng tác của bạn đọc & các cộng tác viên và xin kính chúc **Năm Mới**

AN KHANG – HANH PHÚC – THÀNH CÔNG.

BBT